

# ไทยเจ้าภาพประชุมใหญ่สมาคมแพทยโลก

ประเทศไทยได้รับชัยชนะจากการชิงความเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่สมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารโลก 2545 จูรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ระบุจะทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 16,000 คน

นายจูรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารโลก (World Congress of Gastroenterology) ได้ลงมติระหว่างการประชุมใหญ่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ติดตามจากทั่วโลกกว่า 15,000 คน ในการเลือก

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปในปี 2545

ในการชิงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม มีหลายประเทศได้เสนอตัวให้คณะกรรมการสมาคมคัดเลือก โดยในเอเชียคู่แข่งที่สำคัญคือ ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความพร้อมทางการเงิน และงบประมาณมากกว่า ขณะที่ฝ่ายไทยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเน้นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการทำงาน และการเงินจนได้รับชัยชนะในที่สุด

ในการเข้าแข่งขันชิงงานครั้งนี้ ใช้เงินทั้งสิ้นเกือบ 20 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมพ่อครัวและธุรกิจเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมสมทบทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง

นายจูรินทร์ กล่าวต่อว่า การจัดประชุมสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารของโลก ที่จะขึ้นในประเทศไทยในปี 2545 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 16,000 คน ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ที่กระจายไปยังสาขาธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจอาหาร บริการเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งการคำนวณทางสถิติพบว่า รายได้จากการจัดประชุมที่ประเทศไทยจะได้รับนั้น จะเกินวงเงินอย่างต่ำ 1,474 ล้านบาท

การประชุมนานาชาติ เป็น

ธุรกิจสาขาหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกำไรถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการประชุมต่างๆ และเป็นธุรกิจที่มีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายสูงกว่าธุรกิจนำเที่ยวแบบทั่วไป ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและส่งเสริมธุรกิจนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นช่องทางการสร้างรายได้ เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่

นอกจากนี้ ประสพการณ์จากการได้รับชัยชนะที่กรุงเวียนนา ได้แสดงให้เห็นชัดว่าการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐและเอกชน เป็นหนทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ประเทศไทยผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุด